



PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY IN THE USA

MIỀN TRUNG ĐÔNG - ĐOÀN ANRÊ DŨNG LẠC

11812 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD 20904 • ☎ (240) 339-3390 • ✉ tnttadl@gmail.com • 🌐 www.tnttadl.org

THÔNG BÁO

Kính Gửi: *Quý Phụ Huynh và Các Em Đoàn Sinh*

Trích Yếu: **V/v Khóa Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng & Đội Phó “Dấn Thân III”**

Kính thưa quý phụ huynh,

Trước hết, Ban Chấp Hành Đoàn Anrê Dũng Lạc xin gửi lời chào thân ái và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến với quý phụ huynh và các em đoàn sinh.

Chiếu theo Quy Chế Huấn Luyện của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ và nhằm góp phần vào việc huấn luyện và đào tạo các em Đội Trưởng và Đội Phó cho Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Dũng Lạc. Cũng như, với mục đích giúp cho các em có thêm kiến thức về vai trò và bổn phận của người chỉ huy đội. Giúp nâng cao tinh thần đồng đội các em và đồng thời tạo cơ hội cho các em kết thân với nhau.

Nay, Ban Chấp Hành Đoàn Anrê Dũng Lạc xin được thông báo đến quý phụ huynh và các em đoàn sinh về việc tổ chức Khóa Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng & Đội Phó “Dấn Thân III”:

- 1. Khóa Huấn Luyện:** “Dấn Thân III”
- 2. Địa Điểm:** Hội Trường Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Maryland
- 3. Thời Gian:** Thứ Bảy – Ngày 18 tháng 2 năm 2012 từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều
- 4. Điều Kiện Tham Dự:** Các em Ấu Nhi từ 8 tuổi trở lên và nộp đơn tham dự đầy đủ
- 5. Hạn Chót Ghi Danh:** Ngày 12 tháng 2 năm 2012

Vì lợi ích và tương lai của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và của các em, kính mong quý phụ huynh cố gắng thúc đẩy và khuyến khích các em đi tham dự khóa huấn luyện này. Ngoài ra, xin quý phụ huynh nhắc nhở các em mặc đồng phục chính tề và đưa các em đến nhà thờ đúng giờ. Nếu quý vị nào có thắc mắc hoặc câu hỏi gì, xin liên lạc với Trưởng Lập tại số điện thoại (240) 643-5106 hoặc Trưởng Đức tại (301) 256-7925.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban nhiều ơn lành xuống cho mọi người trong năm mới “Nhâm Thìn”.

Kính chào thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,

Làm tại Beltsville, ngày 25 tháng 1 năm 2012

Kiến thị,

Lm. Đaminh Vũ Ngọc An
Tuyên Ủy Đoàn

Thay mặt Ban Chấp Hành Đoàn,

Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
Đoàn Trưởng